

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครอบรอบ 12 ปี แห่งการ

“ตามรอยแม่ฟ้าหลวง”



รศ.ดร.วันชัย สิริชนะ
อธิการบดีผู้ก่อตั้ง

และประธานกรรมการอำนวยการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 12 ปี ขึ้นมาล่วงหน้า 1 วัน ในวันที่ 24 กันยายน 2553 กิจกรรมต่างๆ ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วันชัย สิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการอำนวยการ

การศึกษาแข่งขันกันมากก็ขาดคุณธรรม ทำให้ด้อยคุณค่าลงไป อย่างไรก็ตามการแข่งขันต้องรักษาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อในทางลบกับมหาวิทยาลัย และกับประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว เพื่อก้าวให้ทันโลก ความเป็นนานาชาตินั้นแยกไม่ออกจากเรื่องโลกาภิวัตน์ ในส่วนของสถาบันการศึกษา การเตรียมพัฒนานักศึกษาในด้านภาษา เช่น การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ หากไม่พัฒนาการสอนให้มีคุณภาพ ให้มีองค์ความรู้ มีความคิดที่ก้าวไกล เพราะประเด็นสำคัญในการเป็นนานาชาติ คือความสามารถ ในการแข่งขันในเวทีโลก ได้รับการยอมรับว่าเป็นนานาชาติไปโดยปริยาย

จากนั้น รศ.ดร.เทอด เทศประทีป อธิการบดีมฟล. กล่าวรายงานประชาชนว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังครบรอบ 12 ปี คือ การสานต่อปณิธานสมเด็จพระย่า ‘ปลูกป่า สร้างคน’ ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ (University of quality) และ มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส (University of opportunity) มีแผนจะพัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษาเท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้นและมุ่งแสวงหาทุนการศึกษาเข้ามาสนับสนุน

นักศึกษากลุ่มที่สามารถเรียนได้ให้ได้เรียนรวมถึงมีเป้าหมายสำคัญ ประการหนึ่งที่จะพัฒนานักศึกษาให้ไปสู่การพลเมืองอาเซียน และการพลเมืองโลก ผ่านการพัฒนาด้านภาษา และเรียนรู้ผ่านบริบทของสังคม วัฒนธรรม เพื่อช่วยขยายโอกาสในการทำงานของบัณฑิตให้กว้างขึ้นแล้ว และการเรียนรู้ นั้นจะนำมาสู่ความเข้าใจกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

“มุ่งพัฒนาทักษะ

ด้านภาษา ให้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สอง และสนับสนุนให้พัฒนาทักษะภาษา ที่สาม โดยเฉพาะภาษาจีน รวมทั้งเปิดให้มีวิชาวิชาเกี่ยวกับอาเซียน มีเนื้อหาตั้งแต่ ที่มาของความร่วมมือตัวกันของกลุ่มอาเซียน



รศ.ดร.เทอด เทศประทีป
อธิการบดีมฟล.

ไปจนก
วัฒนธรรม
ให้เห็นก
ยาลัย
ประชา
จ.เชียง
จ.เชียง
เนื่องม
พัฒนา

“ตามรอยแม่ฟ้าหลวง”



รศ.ดร.วันชัย สิริชนะ
อธิการบดีผู้ก่อตั้ง
และประธานกรรมการอำนวยการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) ได้จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 12 ปี ขึ้นมาล่วงหน้า 1 วัน ในวันที่ 24 กันยายน 2553 กิจกรรมต่างๆ ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ในโอกาสนี้

รศ.ดร.วันชัย สิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘มหาวิทยาลัยกับยุคโลกาภิวัตน์’ ว่า อุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 อุดมศึกษามีความเปลี่ยนแปลงมาก จากอุดมศึกษาธรรมดา เป็นอุดมศึกษาที่มีการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก

“เป็นยุคที่นักเรียนแข่งขันกันอย่างมากเข้าเรียนในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเองก็แข่งขันกันรับนักศึกษาเข้าเรียน เกิดความวุ่นวายในระบบอุดมศึกษามากมาย และมหาวิทยาลัยยังต้องแข่งขันกันเพื่อให้ได้อันดับที่ดีๆ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย รวมถึงต้องแข่งขันกันหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เพราะจากการสำรวจพบว่า มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเกือบทั้งหมด เป็นมหาวิทยาลัยที่ร่ำรวยมีทุนสะสมในการดำเนินการมาก มหาวิทยาลัยที่ร่ำรวยมีกำลังในการผลักดันตนเองให้ไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก”

รศ.ดร.วันชัย กล่าวถึงสถานการณ์ของอุดมศึกษา
รศ.ดร.วันชัย กล่าวต่อว่า ผลกระทบจากสถานการณ์การแข่งขันกันของมหาวิทยาลัยต่างๆ อย่างหนึ่งคือทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกันทำวิจัยหรือแข่งขันกันเสนอผลงาน แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความเสื่อมทางวิชาการอยู่เสมอ เพราะการแข่งขันกันรับนักศึกษาให้ได้จำนวนมากๆ มีผลต่อคุณภาพ

การศึกษาแข่งขันกันมากก็ขาดคุณธรรม ทำให้ด้อยคุณค่าลงไป อย่างไรก็ตาม การศึกษาแข่งขันกันต้องรักษาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อในทางลบกับมหาวิทยาลัยและกับประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว เพื่อก้าวให้ทันโลก ความเป็นนานาชาตินั้นแยกไม่ออกจากเรื่องโลกาภิวัตน์ ในส่วนของสถาบันการศึกษา การเตรียมพัฒนา นักศึกษาในด้านภาษา เช่น การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แต่เพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอ หากไม่พัฒนาการสอนให้มีคุณภาพ ให้มีองค์ความรู้ มีความคิดที่ก้าวไกล เพราะประเด็นสำคัญในการเป็นนานาชาติคือความสามารถ ในการแข่งขันในเวทีโลก ได้รับการยอมรับว่าเป็นนานาชาติไปโดยปริยาย

จากนั้น รศ.ดร.เทอด เทศประทีป อธิการบดีมฟล. กล่าวรายงานประชาชนว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังครบรอบ 12 ปี คือ การสานต่อปณิธานสมเด็จพระเจ้า ‘ปลูกป่า สร้างคน’ ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ (University of quality) และ มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส (University of opportunity) มีแผนจะพัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษาเท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มากยิ่งขึ้นและมุ่งแสวงหาทุนการศึกษาเข้ามาสนับสนุน



รศ.ดร.เทอด เทศประทีป
อธิการบดีมฟล.

นักศึกษาภาคที่สามารเรียนได้ให้ได้เรียนรวมถึงมีเป้าหมายสำคัญ ประการหนึ่งที่จะพัฒนานักศึกษาให้ไปสู่การพลเมืองอาเซียน และการพลเมืองโลก ผ่านการพัฒนาในด้านภาษา และเรียนรู้ผ่านบริบทของสังคม วัฒนธรรม เพื่อช่วยขยายโอกาสในการทำงานของบัณฑิตให้กว้างขึ้นแล้ว และการเรียนรู้นั้นจะนำมาสู่ความเข้าใจกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

“มุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษา ให้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สอง และสนับสนุนให้พัฒนาทักษะภาษา ที่สาม โดยเฉพาะภาษาจีน รวมทั้งเปิดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับอาเซียน มีเนื้อหาตั้งแต่ ที่มาของความรวมตัวกันของกลุ่มอาเซียน



12th Anniversary



ไปจนกรอบการค้า และข้อตกลงต่างๆ รวมถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก และต่อไปจะต้องออกแบบหลักสูตรให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจในบริบทของโลกด้วย” อธิการบดี กล่าว

มพล.ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2541 อันเป็นผลมาจากการ ผลักดันของประชาชน ทุกหมู่ เหล่าใน จ.เชียงราย ที่ต้องการให้มีมหาวิทยาลัยใน จ.เชียงราย และ สืบสานปณิธานของสมเด็จพระเจ้า ซึ่งได้ทรงพัฒนา จ.เชียงราย โดยเฉพาะพื้นที่โครงการพัฒนาออยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางปลูกป่าสร้างคน ปัจจุบัน มพล.ได้พัฒนาจนเปิดการสอนจำนวน 10 สำนักวิชา และยังมีศูนย์และหน่วยงานองค์กรภายในต่างๆ มากมาย มีบุคลากรทั้งหมด 915 คน

ในปี 2553 นี้ มพล.ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 946,166,490 บาท โดยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจำนวน 490,074,800 บาท ส่วนที่เหลือเป็นรายได้สมทบ ทั้งนี้ที่ผ่านมานักศึกษาที่จบจาก มพล.ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพและเข้าสู่การทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จโดยถ้วนหน้ากัน

